



เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ใบแจ้งข่าว

เจ้าหน้าที่กองคดีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าจับนายหน้าชาวเมียนมาสองราย ในข้อหา
สมคบและร่วมกันค้ามนุษย์ แรงงานประมงและครอบครัวชาวเมียนมา 12 คน ที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองคดีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าจับกุมสามีภรรยาชาวเมียนมาจำนวนสองคนตามหมายศาลอาญา ในข้อหาสมคบและร่วมกันค้ามนุษย์ โดยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าได้นำพาแรงงานและสมาชิกในครอบครัวชาวเมียนมาจำนวน 12 ราย มายังบริเวณอำเภออ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยใช้ภาระหนักมาเป็นเงื่อนไขในการบังคับให้ทำงาน

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเครือข่ายแรงงาน ว่ามีแรงงานเมียนมาและครอบครัว จำนวน 12 ราย ถูกหลอกลวงจากจังหวัดปีละวะ พะยะเต่า ประเทศเมียนมา เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่เมื่อเดินทางมาถึงอำเภออ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครอบครัวดังกล่าวได้รับแจ้งว่าเป็นหนี้จำนวนมากและหากไม่สามารถชำระหนี้ได้จะมีดอกเบี้ยรายวันเพิ่มเติมและต้องทำงานเพื่อชดเชยหนี้ให้แก่นายหน้า เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติจึงประสานงานกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เข้าให้ความช่วยเหลือและร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีแรงงานและสมาชิกในครอบครัวจำนวน 7 ราย เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลอันนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองคนดังกล่าว

คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง โดยเฉพาะการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศไทยที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของสังคมและประชาคมโลกและประเทศผู้ซื้อสินค้าประมงของไทย ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพิจารณาและพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยการออกกฎหมายที่ครอบคลุมต่อการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงโดยกำหนดมาตรการให้มีความสอดคล้องต่ออนุสัญญาป้องกันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ค.ศ. 1930 ว่าด้วยการใช้แรงงานบังคับและพิธีสารส่วนเสริม ค.ศ. 2014 และ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานประมง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงมีโดยมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบยั่งยืน สอดคล้องกับหลักสากล และให้เกิดการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

1. นายภพ เสียมหาญ ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 094-548-5306 email: mthaim420@gmail.com
2. นางสาวณิชกานต์ อุษายพันธ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 091-749-4696 email: m.usayapant@gmail.com
3. นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ เบอร์โทรศัพท์ 086-755-5337 email: kaewleklai.bik@gmail.com